



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖๑๑๖๗

ที่ ลป ๐๗๓๒/๙๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมือง

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็น ให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหาร จึงได้จัดทำประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ของบุคลากรผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และดีมาก เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ติดประกาศนี้ที่บอร์ดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ต่อไป

(นายพิษณุ จินใจเย็น)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ)

สาธารณสุขอำเภอเมือง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วัน / เดือน / ปี : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวข้อ : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรื่องผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายพิษณุ จินใจเย็น) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) สาธารณสุขอำเภอ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น เผยแพร่  (นางสาวบุษบา อินเขียว) นักวิชาการสาธารณสุข ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓	